

KTISหวัง“ซูมิโตโม”ลุยนอก ดึงต่างชาติลงทุนเพิ่มดันเกิด“ไบโฮับ”รับ AEC

ASTVผู้จัดการรายวัน - เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลฯ เร่งขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เตรียมดัน “ซูมิโตโม” บุกนอก มั่นใจปีนี้รายได้เติบโตต่อเนื่องจากโรงไฟฟ้าที่เพิ่มใหม่ 2 โรง 100 เมกะวัตต์ และโรงงานผลิตน้ำตาลเชื่อมและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ รวมถึงโรงงานปุ๋ยชีวภาพ

นายณัฐบุณย์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน 3,772 ล้านบาท ใช้ลงทุนครบถ้วนตามวัตถุประสงค์คือการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 โรง กำลังการผลิตโรงละ 50 เมกะวัตต์ ใช้เงิน 1,400 ล้านบาท การลงทุนในโครงการผลิตน้ำตาลเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) 980 ล้านบาท สร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ 20 ล้านบาท ที่เหลือ

นำไปชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

“โครงการต่างๆ เหล่านี้ เป็นการให้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จากการผลิตน้ำตาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นการขยายโรงงานหรือสร้างโรงงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำตาลทราย ทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บริหารจัดการต้นทุนส่งวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งทั้งหมดจะเริ่มรับรู้รายได้ปีนี้ ส่งผลให้รายได้ปี 2558 เติบโตจากปีก่อนแน่นอน”

โดยการลงทุนนั้น บริษัทมองแหล่งวัตถุดิบคืออ้อยเป็นหลัก ซึ่งนโยบายของภาครัฐก็ออกมาชัดเจนแล้วว่า จะเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อย โดยการเปลี่ยนที่นาบางส่วนเป็นไร่อ้อย ดังนั้น การลงทุนในประเทศจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของวัตถุดิบ ที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำตาลทราย และผลพลอยได้ยังสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น ไฟฟ้าเอทานอล เยื่อกระดาษ และปุ๋ย เป็นต้น ทั้งนี้ การขยายการลงทุนของบริษัทฯ ยังสามารถ

ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ว่า จะมีผู้รับซื้ออ้อยจากเกษตรกรอย่างแน่นอน

“เมื่อมีการลงทุนมากขึ้นผลผลิตออกมามากขึ้น ก็จำเป็นต้องมีการตลาดที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตขึ้น และลูกค้าในประเทศเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนตลาดต่างประเทศนั้น ก็ถือเป็นจุดแข็งที่มีพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างซูมิโตโมพร้อมหาช่องทางการลงทุนต่อไป”

ขณะนี้ KTIS อยู่ระหว่างดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของไทย อย่างเช่นแนวคิดของไบโฮับ (Bio Hub) รองรับการผลิตชีวภาพของอาเซียนหรือ AEC ที่ต้องการใช้ศักยภาพของไทย พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ จากความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่หลายประการ โดยเฉพาะที่ตั้งใกล้เมียนมาร์ และลาว ■